



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. โยโสธรลงแขกจับปลา-กุ้ง หารายได้มาพัฒนาชุมชน	มติชน
2. ยื่นขอ3.3พันล.บวมเที่ยว'ต่อ.' ตั้งแท่นเสนอกรม.สัญญา อุตฯถกอุ้มธุรกิจอัญมณี	มติชน
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยงานอุ้มไอรัก	เดลินิวส์
4. 'ศาสตร์พระราชาทวงคืนป่าต้นน้ำ'นาน	เดลินิวส์
5. 'ปึกฉัตร'พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ปักธงนโยบาย ยกกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	ไทยโพสต์
6. เกษตรฯจัด20เมนูอาชีพหนุนไทยนิยม	ฐานเศรษฐกิจ
7. ราคา'ข้าว-มัน'พุ่งรอบ5ปี ชาวนายิ้มแม่ถูกกดความชื้น-คาดมะลิยื่น1.6-1.7หมื่น/ตัน	ฐานเศรษฐกิจ
8. คอลัมน์ บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: มหานครผลไม้โลก	ฐานเศรษฐกิจ
9. คอลัมน์ रिมนนนักลงทุน	กรุงเทพธุรกิจ
10. 'จับตาขึ้นค่าแรงกดดันต้นทุน' 'ผู้ประกอบการขยับราคาสินค้า'	แนวหน้า
11. ต้นไทย'มหานครผลไม้'ขงยุทธศาสตร์เข้ากรม.สัญญาจราจร	ข่าวสด
12. คอลัมน์ วิถีไทย: 'ด่านซ้าย' ผุดแผนยุทธศาสตร์ แก้วกฤติ 'ลุ่มน้ำหมัน' ทั้งระบบ	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## ยโสธรลงแขกจับปลา-กุ้ง หารายได้มาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่หนองน้ำสาธารณะ 19 ไร่ บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร พร้อม จ.อ.ไพศาล เงินช้าง ประมงอำเภอไทยเจริญ และชาวบ้านกว่าร้อยคนร่วมกันลงแขกหาปลาด้วยวิธีการลากอวน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดจำหน่ายปลาน้ำจืดกิโลกรัมละ 60-70 บาท ส่วนกุ้งก้ามกราม จำหน่ายกิโลกรัมละ 600 บาท สามารถจำหน่ายปลาและกุ้งได้เงินเกือบหนึ่งแสนบาท เพื่อนำรายได้พัฒนาชุมชน

นายเดชากล่าวว่า บ้านหนองม่วงมีพื้นที่ขนาดของหนองประมาณ 19 ไร่ และมีนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องธนาคาร

ผลผลิตทางการเกษตร ทางกรมประมงได้ตอบสนองนโยบายทำเป็นธนาคารสัตว์น้ำชุมชน หลักการคือให้ชาวบ้านจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อจับปลาขึ้นมาจำหน่ายให้พี่น้องในชุมชนโดยราคาที่ถูกว่าท้องตลาด ซึ่งปกติชาวบ้านจะขายบัตรจับปลา แต่ทางประมงอำเภอไทยเจริญได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านลากอวนจับปลาขายกันเอง เนื่องจากปลาตัวเล็กจะรอดอวนออกไปได้และจะเจริญเติบโตในปีต่อไป โดยในสระดังกล่าวมีปลากะโหลกเทศ ปลาไนล์ ปลาจีน ปลาดตะเพียน ปลาไน และกุ้งก้ามกราม คาดว่าปลาที่จับได้ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเกือบ 1 แสนบาท

# ยื่นขอ3.3พันล.บวมเที่ยว'ตอ.'

ตั้งแท่นเส่นอกรม.สัญจร  
อุตุฯถกอุ้มธุรกิจอัญมณี  
ตราดเส่นอโครงการหนุนการท่องเที่ยว  
เที่ยวเกาะช้าง รวมกว่า 3.3 พันล้าน  
(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บวมเที่ยว'ตอ.'

## หรือเอกชนในภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ตนและผู้บริหารระดับสูง จะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรี และร่วมหารือกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในระหว่างการประชุม ครม.สัญจร 5-6 กุมภาพันธ์ ที่ จ.จันทบุรี และตราด โดยจะพบปะกับผู้บริหารของบริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน และหารือกับผู้บริหารบริษัทในประเด็นปัญหาฝั่งเมืองจันทบุรีและการปล่อยสินเชื่อบุประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อให้การลงทุนมีความสะดวกมากขึ้น พร้อมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนทั้งหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาเกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในประเด็นทิศทางการพัฒนาและความต้องการของภาคตะวันออก เพื่อยกระดับเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

“นอกจากอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว จะมีการหารือกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีและสมาคมผู้ผลิตอัญมณี รวม 9 กลุ่ม จำนวน 248 ราย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอัญมณีพบว่ามีปัญหาไม่สามารถสร้างโรงงานได้เพราะติดปัญหาฝั่งเมือง

ดังนั้น จะประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง นอกจากนี้จะหารืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันไม่เพียงพอในการเก็บสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ ดังนั้น กระทรวงจะรับฟังปัญหาเพื่อช่วยปลดล็อกการลงทุนให้สะดวกขึ้น เพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” นายอุตตมกล่าว

## เส่นอกรม.สัญจรผุด'อีเอฟซี'

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ จะร่วมงานสัมมนาหัวข้อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่โรงแรมนิวเทรเวล ลอร์ด โฮเทล เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพ บ้านปลิว อ.มะขาม จ.จันทบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีโอวี) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงกำลังดำเนินการในการผลักดันธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ยกระดับขึ้นโดยมีกองทุนเอสเอ็มอีกองใหม่วงเงิน 8,000 ล้านบาท สนับสนุน มีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ดูแล

นายอุตตมกล่าวว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กระทรวงเตรียมเส่นอที่ประชุม ครม.นอกสถานที่ ให้พิจารณากรอบแนวทางการจัดตั้งระเบียบผลไม้ภาคตะวันออก หรืออีเอฟซี เพื่อเป็นตลาดกลางทำการค้าผลไม้ของภาคตะวันออกทั้งหมด สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การค้าบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรครั้งสำคัญของประเทศ โดยตลาดดังกล่าวกำหนดพื้นที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และจะมีการสร้างห้องเย็นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังดูว่าจะใช้พื้นที่ ปตท.ก่อสร้างหรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสม ส่วน ปตท.จะลงทุนเอง

## หรือเอกชนรายอื่นสนใจจะมีการหารืออีกครั้ง อัปเดตข้อมูลอีอีซีให้พื้นที่ทราบ

นายอุตตมกล่าวว่า พร้อมกันนี้จะรายงานความเชื่อมโยงโครงการอีอีซีไปสู่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้งตราด ระยอง จันทบุรี โดยจะรายงานให้ผู้บริหารในพื้นที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เอกชนในพื้นที่ทั้งหอการค้า และ ส.อ.ท.จังหวัด เพราะเพิ่งประชุมกรรมการนโยบายอีอีซีไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะหารือ 2 ประเด็น คือ โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าทางคู่ที่เชื่อมไปจังหวัดต่างๆ และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องมีการผลิตบุคลากรรองรับ

## ธ.ก.ส.ลุยช่วยผู้มีรายได้น้อย

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์นี้ ธ.ก.ส.จะเริ่มฝึกอบรมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ

จังหวัดจันทบุรี โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.จะลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท บี ฟรุตส์ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าผู้รวบรวมผลไม้ในภาคตะวันออก เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลไม้กรอบระบบสัญญาภาคในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยส่งจำหน่ายไปยังห้างค้าปลีกสมัยใหม่และต่างประเทศ โดยบริษัทนี้มีการจ้างงานจากผู้มีรายได้น้อย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน และบริษัทนี้ยังรับซื้อผลผลิตจากผู้มีรายได้น้อยที่มีอาชีพเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีด้วย และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการเยี่ยมชมชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจันทบุรี และถัดมาในช่วงบ่ายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส.จะเปิดโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

## ‘สนธิรัตน์’ดันมหานครผลไม้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการผลไม้ภาคตะวันออกร่วมกับผู้นำด้านเศรษฐกิจ และจะลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้ง ระบบงานร้านค้าปลีก (POS) ในที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนของ 105 (ตกรวม) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่จังหวัดจันทบุรี และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ช่วงเวลาประมาณ 14.00-16.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยาน เนื่องในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าจัดให้มีการลงนามความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เชื่อมโยงตลาดผลไม้ระหว่างหอการค้าแหล่งผลิต กับหอการค้าที่เป็นตลาดรองรับในประเทศ และต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ณ สหกรณ์การเกษตรระยอง จำกัด อำเภอระยอง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องจากที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ เสนอและขอความเห็นชอบในหลักการ แผนงาน และเป้าหมายระดับชาติ ต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นมหานครผลไม้โลก

## รมช.เกษตรฯตรวจอ่างห้วยสะตอ

เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ โดยมีนายประธาน สุรกิจวกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาแล้วตั้งแต่ปี 2557 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุในการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 57.27 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกว่า 1,700 ครัวเรือน ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และยังเป็นความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตราด

นายวิวัฒน์เผยว่า จากการรับทราบข้อมูล พบว่าทุกฝ่ายมีความต้องการในการดำเนินโครงการ แต่การดำเนินโครงการยังติดขัดในเรื่องของ

รายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ อีกบ้างเล็กน้อย คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร ได้มีการประมวลเรื่องของการดำเนินโครงการนี้ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัจจร แบบเป็นทางการนอกสถานที่ที่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เชื่อว่าน่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เนื่องจากเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นอกจากอ่างเก็บน้ำคลองห้วยสะตอแล้ว ทราบว่ายังมีการศึกษาที่ดำเนินการอ่างเก็บน้ำคลองแอง ที่ยังพบปัญหาเรื่องพื้นที่ตัวอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ประชาชนทำกินอยู่ หากแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และดำเนินโครงการได้ คาดจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำตราดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

## 3เอกชนเสนอขุมเทียว‘เกาะช้าง’

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัจจร และตรวจเยี่ยมพร้อมดูงาน

ใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะเดินทางมาตรวจราชการที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น

นายศักดิ์สิทธิ์ มุ่งกานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ในฐานะตัวแทน 3 องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ทั้ง 3 องค์กรได้หารือกันเพื่อนำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ อ.เกาะช้าง ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ที่ผ่านมเกาะช้างมีความเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงและสร้างรายได้ให้กับ จ.ตราด ปีละ 2 หมื่นล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา จ.ตราด สูงถึงปีละกว่า 2 ล้านคน ปัจจุบันเกาะช้างมีปัญหหลายด้านที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้าง จำเป็นจะต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับความเติบโตที่จะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 ปี หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้

## ของบผูกถนนรอบเกาะ3.3พันล.

นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อว่า จากการหารือร่วมกับ จ.ตราด ก่อนหน้านี้ พบว่าส่วนราชการ

หลายแห่งได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาใน อ.เกาะช้าง มาระดับหนึ่ง รวมทั้งทำโครงการต่างๆ มาแล้ว มีแผนงานอยู่ในส่วนราชการของ จ.ตราด ดังนั้นการขอให้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติจึงเป็นเรื่องเดิมที่ได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเท่านั้น โครงการมีทั้งหมด 7 โครงการ ทั้งเรื่องถนนรอบเกาะช้าง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว การแก้ปัญหาโรงบำบัดขยะและน้ำเสีย และการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบนเกาะช้าง รวมงบประมาณจำนวน 3,331,711,680 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง งบประมาณ 2,500,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังมีปัญหาที่ต้องผ่านป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

## สร้างอ่างเก็บน้ำใช้418ล้าน

นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวถึงโครงการที่ 2 คือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว งบประมาณ 418,079,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ยังมีปัญหาที่รองรับน้ำอยู่ในพื้นที่อุทยานฯเกาะช้างจำนวน 70 ไร่. 3.โครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด งบประมาณ 61,052,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเกาะช้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตราด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันขาดการปรับปรุง หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 8-10 ต้นต่อวัน 4.โครงการศึกษาเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จ.ตราด งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.โครงการศึกษาพร้อมออกแบบพัฒนาท่าเรือสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม, 6.โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนงบประมาณ 309,234,780 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด กระทรวง

สาธารณสุข และ 7.โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนเพื่อเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการงบประมาณ 6,345,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยเทคนิคตราด กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด กระทรวงแรงงาน

## รพท.รอกฎหมายอีอีซีตลอด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อเชื่อม 3 สนามบิน คือดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ว่า ขณะนี้ รพท.อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัว 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีทางเลือกมากที่สุด โดยยังคงมองตัวเลือกอื่นๆ พร้อมทั้งดูข้อจำกัดต่างๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้ว 3-4 ครั้ง ก็คาดว่าจะไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว

“โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 แสนล้านบาท ตอนนี้อยู่คิดว่าจะเปิดให้กว้างขึ้นดีหรือไม่ เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ เพราะหากมีข้อจำกัดมากเกินไป อาจส่งผลให้ผู้เสนอตัวเข้ามาลงทุนน้อยราย” นายอานนท์กล่าว

นายอานนท์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาเปิดทางให้บริษัทที่เข้าร่วมประมูลมีต่างชาติถือหุ้นได้เกิน 50% หรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่จบ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงในแง่ของกฎหมายควบคู่กันไปด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ และในส่วนของ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.อีอีซี ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ฉะนั้นจึงยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปอย่างไร พ.ร.บ.อีอีซีจะเปิดให้หรือไม่

## ‘ศิริ’ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าศิริธาร

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ จะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรในวันถัดไป โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์นั้น จะลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปวิ อำเภอมะขาม

จังหวัดจันทบุรี เพื่อฟังการบรรยายข้อมูลและเยี่ยมชมโครงการ จากนั้นจะลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล พร้อมกับพบปะตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลวง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ และตำบลวังเขม ตำบลฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

## ยันไม่เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการตัดสินใจเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 3 กระบี่ 800 เมกะวัตต์ และเทพา จ.สงขลา 2,000 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 3 ปีว่า ด้วยเวลา 3 ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ทุกฝ่ายมีการจัดทำข้อมูล ข้อเสนอ ความเหมาะสมว่าภาคใต้ควรจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ และหากต้องมีควรอยู่ในพื้นที่ใด ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็จะต้องศึกษารายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอไอ) ตัวท่าเรือต่อไป ขณะที่โรงไฟฟ้าเทพาจะเริ่มขั้นตอนต้องศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปัจจุบันและทางเลือกอื่นด้วย ทั้งนี้ แนวทางกระทรวงพลังงานไม่ได้เลิกตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย แต่ขอขยายเวลาศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจน อีเอชไอเอเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยกระทรวงจะกำหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเพียงทางเลือกของโรงไฟฟ้าที่จะบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยระยะยาว 20 ปี (พีดีพี ฉบับปรับปรุง)

## ผลศึกษาต้องเปรียบเทียบก๊าซ

นายศิริกล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงจะสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการเพิ่มจำนวนและขนาด และขนาดสายส่งแรงดันสูง รวมทั้งพัฒนาระบบสาย และสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกจำนวน 300 เมกะวัตต์ โดยประชาชนจะมีส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย อาทิ การป้อนเชื้อเพลิงเข้าโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ จะใช้มาตรการตีมาตรฐานเรสพอนส์ คือ ลดใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนดเพื่อรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

นายศิริกล่าวว่า สำหรับค่าไฟฟ้า เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) มีราคาถูกลง ดังนั้น จึงไม่ได้หมายความว่าค่าไฟฟ้าจากถ่านหินเมื่อเปรียบเทียบกับแอลเอ็นจีแล้วถ่านหินจะมีราคาถูกกว่าเหมือนในอดีต ดังนั้น การศึกษา

จะเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงก๊าซด้วย ซึ่งล่าสุดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอโครงการก่อสร้างแบบคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำ ขณะที่ กฟผ. เสนอสร้างแบบสถานีแอลเอ็นจี โดยต้องศึกษา

ความเหมาะสม ส่วนจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนหรือจะขยายโรงไฟฟ้าชนอมหรือจะเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ต้องศึกษารายละเอียดต่อไป

## กลุ่มเทพาไม่เอาชะลอสร้าง3ปี

ผู้สื่อข่าว จ.สงขลา รายงานความเคลื่อนไหวเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยเฉพาะในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เป็นพื้นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นว่า หลังจากนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประกาศสั่งชะลอโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกไป 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2563 แล้วล่าสุดทางเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินในชุมชนแห่งนี้ ยังพากันรวมตัวชุมนุมตามปกติ ขณะที่แกนนำส่วนใหญ่ยังคงทำกิจกรรมเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ

นายบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. ให้ความเห็นที่มองว่ายังเป็นการอ้อมและไม่มีผลความกล้าหาญในการตัดสินใจ รู้สึกเสียตายนโอกาสของรัฐบาลที่จะบอกกับสังคมไทยและสังคมโลกว่าเราจะเดินตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากประเด็นนี้ ในความเห็นควรประกาศยกเลิกและนำเสนอในเชิงรุก คือการเร่งมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และประกาศเดินหน้านับสนุนพลังงานทางเลือก เชื่อว่าถ้ารัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในประเทศ จะทำให้เราเป็นประเทศที่มีเกียรติภูมิเหนือประเทศอื่นๆ ในอาเซียนในเรื่องนี้ทันที

## ขอลายลักษณ์อักษรเลื่อน3ปี

“แม้จะประกาศเลื่อนไป 3 ปีในทางการครม. มีการประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเป็นประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่และสั่งการให้ กฟผ.ยุติการสนับสนุนการเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบในพื้นที่ หากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ก็ยากที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่น และยังคง

ความขัดแย้งในพื้นที่ที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าในอีก 3 ปี การพัฒนาของพลังงาน ทางเลือกจะแก้ปัญหาเรื่องพลังงานขาดแคลน ในภาคใต้ได้ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเรื่อง พลังงานในภาคใต้ก็จะชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัย ถ่านหินในการเป็นพลังงาน แต่ยังไม่ประกาศ ชัยชนะ เนื่องจากเกรงว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจ จะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหลังการเลือกตั้ง” นาย บรรจงกล่าว

## เครือข่ายอันดามันแจงอีเอชไอเอ

นายอัครเดช ฉากจินดา ผู้ประสานงาน เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เผย ภายหลังเข้าพบ พ.ต.ต.บัญชา รัตนกันทา พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตาม หมายเรียก หลังจากถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งความดำเนินคดีในข้อ กล่าวหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจาก เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาด 870 เมกะ วัตต์ ที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน บ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง นั้น

นายอัครเดชตั้งข้อสังเกตว่า การเดินทาง การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่และโครงการสร้าง ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้วให้แล้ว เสร็จ ไม่ได้เป็นการชะลอโครงการแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงาน อีเอชไอเออยู่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบ 3 ปีจึงนำเข้าสู่ กระบวนการตัดสินใจสร้างหรือไม่สร้างได้ทันที

ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจประกาศยกเลิกการสร้าง ตามที่ภาคประชาชนเรียกร้อง

## อุตุฯกระบี่ไม่เห็นด้วยแผนชะลอ

นายอมฤต ศิริพรจุฑามาตร ที่ปรึกษาภา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานประกาศชะลอแผน สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาด 800 เมกะ วัตต์ ในพื้นที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยใช้เวลา 3 ปีศึกษาว่าจะดำเนินการ อย่างไร จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ พร้อมให้เดินหน้าการทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ อีเอชไอเอโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กระบี่ และโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่าย ถ่านหินบ้านคลองรั้วใหม่ เป็นแนวทางที่ไม่ถูก ต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ชะลอโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มาแล้ว 2 ครั้ง และให้ยกเลิกรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่ ผ่านมา โดยให้ทำรายงานใหม่ โดยให้มีการทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ HEA ด้วยแต่ กฟผ.ไม่ดำเนินการ

“เชื่อว่าหลังจากนี้หากดำเนินการแบบ เดิมต่อไปจะยิ่งเพิ่มความแตกแยกของกลุ่ม ผู้สนับสนุน กับกลุ่มผู้คัดค้านเพิ่มขึ้น ขอให้ม การหยุดกระบวนการรายงานวิเคราะห์ศึกษาผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเชิญ ทุกภาคส่วนที่ด้านรับผลกระทบ เช่น ด้านการ ท่องเที่ยว เกษตร ประมง มาร่วมหาแนวทาง การแก้ปัญหา ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมชาวจังหวัดกระบี่” นายอมฤตกล่าว

## ตรวจสอบความเรียบร้อยงานอุ้มไอรัก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า การจัดภูมิทัศน์ บริเวณกลางพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ในการเตรียมสถานที่จัดงาน “อุ้มไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.- 11 มี.ค. โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสา มาจัดแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว กว่า 2.4 แสนต้น อ่างน้ำพุ 5 สี และอ่างน้ำพุ 9 สี ในพื้นที่กว่า 3,500 ตร.ม.

นายกฤษฎา กล่าวว่า วันนี้มาตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และเหล่าจิตอาสาที่มาร่วมกันทำงานในการจัดสวน การบำรุงรักษา และเปิดล้อมรอบต้นไม้ ให้มีความสวยงามรองรับผู้เข้าชมงานตลอดการจัดงานด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ยังไม่ถึงวันเปิดงาน แต่ก็มีประชาชนมาเที่ยวชมงาน ถ่ายรูปกับดอกไม้บานชนิด ที่นำมาจัดวางเต็มพระลานพระราชวังดุสิต อย่างต่อเนื่อง.



## 'ศาสตร์พระราชา' ทวงคืนป่าต้นน้ำ 'น่าน'

**เมื่อ** เอชถึงภูเขาหัวโล้นที่เป็นผลมาจากการรุกรานเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว น่าน มักจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกล่าวถึง ทว่าวิกฤติป่าเมืองน่านเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาประสบภาวะวิกฤติอย่างหนัก จากการถูกรุกรานทำลายครอบคลุมพื้นที่กว่า 8.6 ล้านไร่ และมีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่บุกรุกกว่า 800,000 ราย

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงจากการบุกรุกทำลายพื้นที่ต้นน้ำก่อให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม



อีกยังทั้งพบว่ามีการใช้สารเคมีจำนวนมากเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้เกิดปัญหาการไหลบ่าของสารเคมีจากยางพารา ยางพาราเมล็ดสู่พื้นที่ราบ



และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน "เอามือจอบแรกที่บ้าน" เพื่อเป็นโมเดลนำร่องในการหยุดยั้งพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 4 ล้านไร่ ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาค

เหนือ ตามยุทธศาสตร์ฟื้นป่าต้นน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นตามศาสตร์พระราชา โดยมีภาคีเครือข่ายและแกนนำชาวบ้านที่มีความสนใจจะปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เข้าร่วมกว่า 600 คน ณ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.น่าน จ.น่าน โดยมี นายวิวัฒน์ ต้อยคำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเปิดงาน



วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัด ทำให้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเรื่องแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยใช้ 3 แนวทางในการกอบกู้วิกฤติการณ์ คือ การควบคุมดูแลพื้นที่ การดูแล และการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้ “ยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)”

โดยวางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืนและวางเป้าหมายในการดำเนินการ 4 ด้าน คือ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ภายใน

ระยะเวลา 20 ปี พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เร่งสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดมูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรจะนำแนวทางศาสตร์พระราชานในการกอบกู้วิกฤติดังกล่าวโดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชาวบ้านในชุมชน ในการอาสาลงแรงจับจอบสร้างระบบน้ำในพื้นที่เขาหัวโล้นตามหลักการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำ ซึ่งระบบดังกล่าวเกษตรกรหลายพื้นที่ได้นำไปทำแล้วพบว่าประสบความสำเร็จ สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างน้อย 3 เท่า สามารถปลูกพืชผักสร้างความพอกินในครัวเรือน และประสานภาคเอกชน ยกกระดับมาตรฐาน พัฒนาเป็นสินค้าชุมชนจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด สามารถลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคืนผืนป่ากลับมาได้ เนื่องจากใช้พื้นที่น้อยลง เพราะมีการกักเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชานที่ประยุกต์ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมจังหวัดน่านจำเป็นต้องเร่งทำบูรณาการความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่าง

“ที่ผ่านมามหาชนบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามกระแสโลก ถูกชักชวนปลูกข้าวโพดเพื่อถูกลูกกิน แต่มีหนี้สินเพิ่ม ป่าหาย ซึ่งชาวบ้านไม่ได้คิด ต้องใช้แนวทางพลังสามัคคี ในพื้นที่ที่มีความร่วมมือรูปแบบประชารัฐ แนวทางพระเจ้าอยู่หัว ทำแบบคนจน ลงแขกกัน จอบแรก จะเกิดจอบต่อไป ป่าอยู่รอด คนอยู่รอด

ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้าน นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เสงแสงชัย อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ในส่วนของกรมหม่อนไหมได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปลูกหม่อนเป็นอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว ซึ่งขณะนี้กรมกำลังของงบประมาณ 30 ล้านบาท ในการนำมาส่งเสริมเกษตรกร 800 ราย ในพื้นที่ 2.4 พันไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น่าน 200 ราย และพื้นที่ภาคเหนือข้างเคียงอีก 600 ราย โดยเน้นปลูกในพื้นที่ข้าวโพดเดิมที่ไม่ลาดชันอยู่ในต้นน้ำ 3-4 ชั้น รวมทั้งได้วางแผนการตลาดโดยได้ประสานงานกับบริษัท ขอนแก่น สิวไหม จำกัด ซึ่งขณะนี้บริษัทมีความต้องการผลผลิตจำนวนมาก โดยวางเป้าหมายไว้ที่ 120 ตัน ซึ่งหากประสบความสำเร็จในพื้นที่น่านก็เตรียมนำไปขยายผลในพื้นที่ภาคเหนืออื่น ๆ ต่อไปโดยวางเป้าหมายพื้นที่ปลูกต่อไปในจังหวัดน่านและอื่น ๆ ให้ได้ 1.5 พันไร่

นายสุรเดช เทียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินส่งทีมหมอดินเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฟื้นฟูดินอย่างถูกหลักวิชาการแก่คนในชุมชน เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรมให้เกษตรกรและช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูกเป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ภาคเหนือมีการชะล้างพังทลายสูง เพราะเกษตรกรทำการเกษตรอย่างผิดวิธี พอผิดวิธีแล้วมันก็จะสร้างปัญหาทำให้ห้วยหนองคลองบึงดินแข็งมากขึ้น แล้วทำให้สภาพหน้าดินชะล้างมากขึ้นการทำเกษตรก็จะผิดวิธีและก็จะทำให้ขาดอาหารหมดไป ดังนั้นหากมีความลาดชันมากกรมฯ ก็จะจัดการรักษาน้ำ 2 ระบบคือวิธีกักเก็บวิธีพืช โดยจะนำวิธีกักเก็บปัญหาในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เช่น ทำคันคูรับน้ำ ทำคันดิน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้กับสภาพพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยก็เลือกใช้วิธีระบบพืช โดยการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

น่านจะเป็นต้นแบบเพื่อนำวิธีการเดียวกันนี้ไปฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำอีก 13 จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป.

article@dailynews.co.th

## ‘บิกัดร’พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ปักธงนโยบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย-ลดเหลื่อมล้ำสังคม



**ปัญหาสังคมอันหลากหลายที่เกิดขึ้นทุกวัน** นับเป็นเรื่องที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหา สังคมผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจั ดระบบสวัสดิการและหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และขจัด ความเดือดร้อนต่างๆ ภายใต้อาณัติจากน้ำท่วมหรือ ภัยแล้ง และฟื้นความเชื่อมั่นเรื่องการทำให้ ประมงให้สำเร็จ หลังถูกสหภาพยุโรป (อียู) ลดระดับความน่า เชื่อถือ เพื่อยกระดับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของ ชาวไทยให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ “บิกัดร” พล.อ.ฉัตร

ชัย สาริกัลยะ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี พร้อมการรับผิดชอบดูแลงานทางด้านสังคม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงรับผิดชอบ ดูงานที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร น้ำแห่งชาติ และเป็นประธานคณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือไอ ยูยู ได้เปิดเผยถึงนโยบายแก้ปัญหาดังกล่าวต่อ สื่อมวลชน โดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ สูงอายุ เนื่องจากในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคม ของคนสูงวัย เพราะจากผลการสำรวจพบว่า ในอีก 10 ปี ผู้สูงอายุในสังคมไทยจะเพิ่มมากขึ้นถึง 30% และคาดว่าประชากรวัยนี้จะสูงถึง 1 ใน 5 ของ ประชากรทั้งประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัยได้เรียกประชุมกระทรวงในกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ เพื่อหาแนวทางรองรับ เบื้องต้นมีแนวคิดว่

จะให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นการกีดกัน ลุกลานหรือครอบครัวยุวัยหลังเกษียณ หรือ 60 ปี ขึ้นไป

กรอบที่วางไว้คือผู้สูงอายุจะต้องมีสุขภาพ ดี โดยจะมีการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกปี รวมถึงหารายได้ให้ผู้สูงอายุที่ยัง ทำงานไหว เพราะในวัย 60 ปียังไม่ถือว่าหมด สภาพการทำงานโดยสิ้นเชิง จึงสามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์มาสอนคนรุ่นหลังได้ เช่น เป็น อาจารย์พิเศษ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนผู้สูงอายุที่ใช้แรงงานก็จะหางานที่เหมาะสม เช่นงานในโครงการประชารัฐ หรือเป็นอาสา สมัคในโรงพยาบาล ทำหน้าที่คอยแนะนำ ช่วย เหลือให้กับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล ว่าต้องทำตามขั้นตอนอย่างไร ซึ่งเป็นงานที่ไม่ลำบากและเหมาะสม กับผู้สูงอายุ ทำให้มีกิจกรรมทำ จะได้ไม่เหงาหรือ เดียวดายอยู่บ้านเพียงลำพัง

ขณะที่ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดก็จะมีโครงการ



ปราชญ์กล้าคนเก่งให้ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญด้านต่างๆ คอยให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาวิถีไทยสูญหายไปจากท้องถิ่น ด้านผู้สูงอายุอื่นๆ ก็มีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุให้ทุกคนได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ต้องการสร้างความสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณยังมีความจำเป็นด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

“ภาครัฐจะไม่มีการทอดทิ้งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ให้เดียวดายหรืออยู่อย่างว่าเหว เพราะสังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะมีลูกหลานมาคอยดูแล ดังนั้นรัฐบาลก็จะช่วยดูแลกลุ่มคนเหล่านี้แทนลูกหลานของท่าน”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า สำหรับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยประการต่อมา และที่ผ่านมามากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ พอเกิดปัญหาตรงไหนจึงค่อยไปแก้ปัญหาตรงนั้น อย่างเช่นน้ำท่วมในจังหวัดสกลนครก็ลงไปแก้ไข น้ำท่วมจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตก็ลงไปแก้ไข หรือหากน้ำไม่ท่วมก็เกิดภัยแล้ง เกษตรกรปลูกข้าวไม่ได้ รัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆ โดยการสั่งห้ามปลูกข้าว ให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน และโดนตำหนิจากภาคเกษตรกันทั้งบางว่าคิดแก้ปัญหาได้แค่นี้ก็ไม่ควรมาเป็นรัฐบาล ซึ่งตนคิดว่าเป็นคำกล่าวที่ตัดสินเร็วเกินไป ดังนั้นจึงต้องการแก้ปัญหาทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความยั่งยืน อย่างน้อยต่อไปคนไทยจะไม่ต้องหวาดผวามือเห็นฝนตกก็มาหวังว่าเขื่อนจะแตก น้ำจะท่วม

คนกรุงเทพฯ ก็ไม่ต้องผวา น้ำจะมาถึงบ้านเมื่อไร ทั้งนี้ ในอนาคตอาจจะมีการขยายแม่น้ำ หรืออาจจะตัดคลองที่โค้งทั้งหมดให้ตรง เพื่อน้ำจะไม่ไหลกลับเข้าหรือไหลออกด้านข้างได้เหมือนเดิม พร้อมปรับปรุงแก้มลิงตามธรรมชาติให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เพื่อรองรับน้ำให้ได้ตามปกติ ส่วนตามคลองที่ตื้นเขินหรือมีวัชพืช ก็จะบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำการขุดลอกคลองทั่วประเทศ ไม่ใช่ทำเฉพาะที่เกิดปัญหา เพื่อให้แม่น้ำไหลในคลองได้สะดวกไม่ติดขัดทั้งเส้นตั้งแต่บนลงล่าง

ส่วนปัญหาการทำประมงที่ได้แก้ไขปัญหามาโดยตลอด และทำที่จะปลดธงเหลือง แต่ล่าสุดทางฮิวแมนไรตวอตช์ ได้ออกมาติงว่า พบแรงงานเด็กบนสะพานปลาเรียกร้องให้ปิดสะพานปลาทั้งประเทศ ทำให้ทางสหภาพยุโรป (อียู) ยังไม่ยอมปลดธงเหลืองให้ไทย เนื่องจากพบว่ามีการค้าแรงงานมนุษย์ในเด็กอยู่

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า แต่ล่าสุดจากผลตรวจสอบพบว่า แรงงานเด็กที่เจอเป็นลูกของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานประมงอย่างถูกกฎหมายในไทย โดยแรงงานเหล่านี้ไม่มีคนเลี้ยงลูก จึงต้องนำบุตรหลานมาเลี้ยงที่ทำงาน

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ จึงเสนอให้ทำสถานที่เลี้ยงเด็กหรือเนิร์สเซอร์บนสะพานปลา ที่มีการจ้างแรงงานประมงเพื่อเป็นการแบ่งแยกแรงงานพ่อแม่และลูกๆ ไม่ให้มาอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน จนเกิดภาพแรงงานเด็กปะปนขึ้นมา หากแก้ไขปัญหานี้ได้ในอนาคตต่อไป

คาดว่าประเทศไทยจะได้รับการปลดธงเหลืองอย่างแน่นอน

ส่วนการที่เจ้าหน้าที่อียูจะเดินทางมายังประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลนั้น ตนได้มอบหมายให้นายลักษณ์ จวนานวัช รชม.เกษตรและสหกรณ์ ไปจัดทำกำหนดการ รวมถึงนำคณะของอียูและเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่จริง และตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) เพื่อเขาจะได้เห็นการทำงานที่ชัดเจน

“มันใจว่าจะทำให้อียูเห็นความก้าวหน้าของประเทศไทยมากขึ้น เราไม่ได้เพียงคาดหวังว่าอียูจะปลดธงเหลืองหรือไม่ แต่มุ่งหวังให้สามารถแก้ปัญหาของประเทศเราให้เห็นว่ามีควมคืบหน้าเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประมงอย่างยั่งยืน” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

นี่คือแนวคิดที่ “บิกัดร” เตรียมพร้อมแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ ส่วนจะประสบความสำเร็จและเป็นจริงมากน้อยเพียงใด..ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป.

## เกษตรฯจัด20เมนูอาชีพ หนุนไทยนิยม



นายฤทธิชัย บุญราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววาแผนงานของกระทรวงตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ได้กำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นรายอาชีพ (Menu) 20 รายการ เน้นตอบสนองความต้องการสามารถเลือกอาชีพได้ และมอบให้รมช.เกษตรฯร่วมพิจารณาแผนงานโครงการกิจกรรมตามกลุ่มคลัสเตอร์ที่รับผิดชอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ โดยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมระดับตำบลทั้ง 7,663 ทีม จะเริ่มลงพื้นที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของ

△ ฤทธิชัย บุญราช

ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างแท้จริง

โดยรัฐบาลให้หลักการ 3 กรอบคือ 1.ต้องเป็นความต้องการของเกษตรกรสถาบัน หรือองค์กรเกษตรกรโดยตรงอย่างแท้จริง เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 2. เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายของแผน มีผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ตอบสังคมได้ และ 3.ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้จริง มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ■

# ราคา'ข้าว-มัน'พุ่งรอบ5ปี

• ชวนนายยิ้มแม่ถูกกดความชื้น-คาดมะลิยืน1.6-1.7หมื่น/ตัน

**ราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังโดยเปรียบเทียบ**

รายการ	ม.ค. 60	31 ม.ค. 61
• ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	9,300-12,000	15,700-16,670
• ข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%)	เฉลี่ย 7,820	6,700-8,600
• มันสำปะหลังสด (ดลละ)	เฉลี่ย 1.38	2.15-2.20
• มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%	1.60-1.80	2.15-2.35

หมายเหตุ : ราคาข้าวเปลือกหน่วย : บาท/ตัน, ราคามันสำปะหลัง หน่วย : บาท/กก.  
ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

ความชื้นที่เกินจาก 15% จุดละ 100 บาทต่อตันเช่นเดียวกัน เฉลี่ยชานาขายข้าวได้จริง 5,700-7,600 บาทต่อตัน เพราะส่วนใหญ่เกี่ยวข้าวสดไม่มีลานตากลดความชื้น อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกในช่วงนี้ถือเป็นราคาที่ดี ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้ประชุมหารือกับตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาไถไทย การคลัง สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชานา และนักวิชาการ ในการวางแผนการผลิตข้าว

ชวนนายยิ้มออก ราคาข้าวขยับสูงสุดรอบ 5 ปี หลังสิ้นรับจำนำ คาดปีนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิยังยืนได้ที่ระดับ 1.6-1.7 หมื่นบาท/ตัน หลังราคาส่งออกพุ่ง โรงสีแย่งซื้อตุน ผลพวงชานาแห่ร่วมจำนำยังฉฉานน้อย ขณะมันสำปะหลังราคาพุ่งรอบ 3 ปี แต่โอดยังไม่พอใจหนี้

ทิศทางราคาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศหลายรายการในเวลานี้ปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรได้รับอานิสงส์ มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เริ่มจากสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ(ความชื้น 15%) โรงสีหลายพื้นที่ รับซื้อเฉลี่ย 1.57-1.66 หมื่นบาทต่อตัน (ดูกราฟประกอบ) และในบางพื้นที่ซื้อสูงถึง 1.70 หมื่น

บาทต่อตันสูงสุดในรอบ 5 ปีหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้จริงจะถูกหักลดตามเปอร์เซ็นต์ค่าความชื้นที่เกิน 15%จุดละ 100 บาท เช่น หากความชื้น 25-30% ก็จะถูกหักค่าความชื้นจากราคาที่ตั้งไว้ 1,000-1,500 บาทต่อตัน รวมถึงโรงสียังหักค่าสิ่งเจือปนที่ติดมากับข้าวด้วย เฉลี่ยแล้วชานาจะขายข้าวเปลือกหอมมะลิได้จริงประมาณ 1.47-1.56 หมื่นบาทต่อตัน

ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น 15%)โรงสีรับซื้อเฉลี่ยที่ 6,700-8,600 บาทต่อตันขึ้นกับแต่ละพื้นที่และความต้องการของโรงสี แต่ราคาที่ชานาขายได้จริงจะถูกหักค่า

ของประเทศทั้งในปี และนาปรังปีการผลิต 2561/2562 เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ใช้ตลาดนำการผลิต

"ราคาข้าวเปลือกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ผลพวงจากความต้องการข้าวของต่างประเทศมีเข้ามา มากกว่าไม่มีข้าวเพื่อการบริโภคของคนในสต็อกรัฐบาลเป็นตัวกดทับราคาแล้ว ขณะที่ราคาส่งออกสูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิของไทย ณ เวลานี้กว่า 1,040 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้โรงสีแย่งซื้อข้าวจากชานาเพื่อสืขายให้ผู้ส่งออก หากในปีนี้ไทยรักษาระดับการผลิตข้าวเปลือกได้ 27-28 ล้านตัน คาดราคาข้าวเฉลี่ยทั้งปีอย่างน้อยจะยืนได้ระดับ ณ ปัจจุบัน"

นายกสมาคมชานาฯเผยอีกว่า ผลพวงจากราคาข้าวเปลือกที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561(จำนำยังฉฉาน)ของรัฐบาล (โดยในส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิได้ 13,800 บาทต่อตัน ไม่รวมค่า

เก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อตัน)ทำให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย ล่าสุดมีข้าวเข้าร่วมเพียง 6 หมื่นตัน จากเป้าหมาย 2 ล้านตัน

ด้านนายวชิระ ถนัดคำ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา กล่าวว่าราคาหัวมันสดดละ ที่เกษตรกรขายได้เวลานี้เฉลี่ยที่ 2.15-2.20 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)จากปีที่แล้วเฉลี่ยทั้งปี 1.50-1.55 บาท/กก. ถือว่าสูงสุดรอบ 3 ปีนับจากปี 2558 ผลพวงจากราคาตกต่ำมาหลายปี เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น ทำให้มีผลผลิตน้อยกว่าความต้องการของตลาด แม้จะได้ราคาที่ดีแต่เกษตรกรมีปัญหาผลผลิตเสียหายจากโรคแมลง และอากาศที่แปรปรวนทำให้รายรับยังไม่พอใช้หนี้ ■



## มหานครผลไม้โลก

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด โดยมีวาระเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำและ ป่าชายเลน เดินทางไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัย ทางทะเล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกาะ ช้าง เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร่วม ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ.จันทบุรี เพื่อชมการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบ วงจร โดยจะพบปะกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ ก่อนจะเป็นสักขีพยานในการร่วมลง นามข้อตกลงทางการค้าด้านผลไม้ หรือเอ็มโอยู 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์มหานครผลไม้ ผลักดันประเทศไทยสู่มหาอำนาจผลไม้เมืองร้อนโลก

เอ็มโอยูเรื่องที่ 2 การกระจายผลผลิตผลไม้ ระหว่างหอการค้าผู้ผลิตผลไม้ภาคตะวันออกกับ

หอการค้าจังหวัดที่บริโภคผลไม้รายใหญ่ เอ็มโอยูที่ 3 การกระจายผลผลิตผลไม้จันทบุรีสู่ประเทศผู้บริโภค เป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้า 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ตราด ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชุมพร กับเมืองผิงเสียง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา

ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชน

ทำแผนส่งเสริมปูทางสู่การเป็นมหานครผลไม้ของโลก ในจังหวัดมาแล้วระดับหนึ่ง งานนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รุมว.พาณิชย์ หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำ เป็นผลงานชิ้นโบแดงให้ได้ หากคณะรัฐมนตรีเห็น ชอบซึ่งน่าจะเป็นไปตามแผน กระทรวงพาณิชย์กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วม ในการทำแผนแบบครบวงจรเพื่อเสนอขอขบพร้อม บรรจุเข้าทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ เป็นรูปธรรม

ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การโปรโมต การจัด จำหน่าย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมให้ทั่วโลกรับรู้ โดยปี 2560 ที่ผ่านมา เฉพาะผลไม้ใน จ.จันทบุรี มีมูลค่า การตลาด 9 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะทุเรียน ที่กำลัง เป็นสินค้ายอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีนและทั่วโลก การลงนามครั้งนี้ ประโยชน์จะพุ่งตรงสู่เกษตรกร ชาวสวน ไม่เพียงเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาคาดกต่ำ แต่ ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นมหานครผลไม้อย่าง เต็มภาคภูมิ ■

## กรุงเทพธุรกิจ ริมถนนนักษัตร

● กำลังจะเป็นน้องใหม่ตลาดหุ้นสำหรับ **บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO** ที่คาดว่าจะเข้าระดมทุนภายในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนและบริหารหนี้ด้วยคุณทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งจำหน่ายหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น เข้าเทรดตลาดหุ้น เอ็ม เอ ไอ (mai) หวังใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ-คืนเงินกู้

● แม้ **“ชโย กรุ๊ป”** จะเป็นบริษัทเร่งรัดหนี้สินที่ใครๆ เป็นหนี้ต้องไม่เอ่ยกรู้จัก...! ทว่าบรรยากาศในออฟฟิศกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า **“สุขสันต์ ยศะสินธุ์”** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารงานแบบผ่อนคลาย ตอนเข้ามีการเปิดเสียงตามสายในออฟฟิศเป็น **“บทสวดมนต์”** ให้พนักงานฟัง ก่อนพักเที่ยงเปิดเสียงพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานให้ฟัง งานนี้ **“หุ้นใหญ่ CHAYO”** บอกว่า เพื่อเป็นการฝึกสอนพนักงานไปในตัวด้วย

● นอกจากจะยึดการทำงานด้วยคุณธรรมแล้ว **“สุขสันต์”** ยังช่วยสังคมด้วย หลังจากเป็น บมจ.ชโย กรุ๊ป รับหน้าที่เป็น **Call Center** ขายข้าวหอมมะลิแท้ 100% **“ตราเอ ไรท์”** ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย **“บริการจากลุงข้าวชาวนา บริการส่งตรงถึงบ้าน”** อ้าว...! ใครสนใจช่วยชาวนาโทร. 0 2004 5555



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

● แอบได้ยินแว่วๆ มาว่า **หุ้น ฮิวแมนิก้า หรือ HUMAN** เป็นหุ้นพื้นฐานดีเพราะว่าธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจรด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง ไม่เชื่อไปดูราคาหุ้นเข้าตลาดมาแค่ 1 เดือน ราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 160% จากไอพีโอ 4 บาท แถมนักวิเคราะห์หลายสำนักให้ราคาเป้าหมายปีนี้ 12-13 บาท จากการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ควบคู่กับการออกสินค้าบริการ Back-office Outsourcing

● งานนี้ บิ๊กบอส **“สุนทร เด่นธรรม”** ยิ้มแก้มปริ...! แถมยังฝากบอกมาว่า เร็วๆ นี้ จะมีโปรดักต์ใหม่ เพื่อขยายการให้บริการในด้าน HR สร้างมูลค่าเพิ่มการให้บริการให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมทั้งเตรียมไปโรดโชว์แดนไกล...แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆ

● ได้ถูกขี้ตีเปิดให้บริการสำนักงานขาย **“โครงการศูนย์การค้าปลีก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก”** บนพื้นที่เช่า 40,000 ตารางเมตร เรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าถือเคล็ดขายดิบขายดีอินฟินิตี้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ร้านค้าทยอยเข้ามาภาพตัวอย่างโครงการยังไม่ขาดสายตั้งแต่วันแรก ทำให้ **“ชาญชัย พันธุ์โสภา”** กรรมการผู้จัดการใหญ่ **บมจ.เดอะแพลทินัม กรุ๊ป หรือ PLAT** หายเหนื่อยกันแลย...!!

● **บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG** เปิดสถานบริการน้ำมัน PT สาขาสมุทรปราการ 4 โดยมีศูนย์บริการรถยนต์ AUTOBACS ให้บริการในสถานบริการน้ำมัน PT เป็นสาขาแรก หลังจากของบริษัทได้จับมือกับ

บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ **“AUTOBACS”** และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายศูนย์บริการในประเทศไทย

● เสรีภาพที่ดีให้ผูถือหุ้นตลอดๆ สำหรับหุ้นน้องใหม่อย่าง **หุ้น วินท์คอม เทคโนโลยี หรือ VCOM** งานนี้ **“ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต”** หัวเรือใหญ่ ออกมการันตีเป้ารายได้ปีนี้ราว 1,600 ล้านบาทเติบโต 30% โดยรายได้มาจากกลุ่ม CLM ประมาณ 300 ล้านบาท แต่ทั้งนี้รายได้ดังกล่าว ยังไม่รวมรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขายของบริษัทย่อย **“วีซีพี พลัส”** เข้ามาเนื่องจากอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดในปีนี้อยู่

● ถอยไปอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นที่ปรึกษา **บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย หรือ SINGER** สำหรับ **“นงลักษณ์ ลักษณะโกลด์”** และยกหน้าที่ **“เอ็มดีใหญ่”** ให้กับ **“กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์”** หญิงแกร่งก็เดินสายบุญต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมพิธีเบิกเนตรองค์พระครูฯพาทย์จำลอง



พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

จำนวน 120 องค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนนำไปประดิษฐาน ณ สาขาต่างๆ ที่เปิดใหม่ทั่วประเทศภายในปี 2561

● เปิดตัวรองเท้า **Converse Limited edition รุ่น Golf le Fleur** ที่มาพร้อมด้วยเอกลักษณ์สีสันสดใสสไตล์พาสเทล

ตอบใจห่วยร้ายรุ่นแนวชิคๆ คลุๆ และเข้าได้กับทุก lifestyle เปิดจำหน่ายเพียงไม่ถึงชั่วโมงสินค้าหมดเกลี้ยง งานนี้เรียกรอยยิ้มจาก **“พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ”** หญิงแกร่ง **บมจ.ริช สปอร์ต หรือ RSP** ที่กระแสนับรับสินค้าล้นลานขนาดนี้

● **“หญิงแกร่ง RSP”** ยังมองตลาดค้าปลีกกำลังกลับมาคึกคัก และ **Converse และ Pony** เป็นแบรนด์สินค้าแนวสปอร์ตแฟชั่นที่เข้าได้ทุกเพศ กลุ่มอายุ และราคาเหมาะสม ประกอบกับมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย เธอย้ำว่า มั่นใจว่าสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย งานนี้...! การันตีรายได้ปี 2561 โตไม่ต่ำกว่า 15% แน่นนอน

● เปิดตัวแรง...! สำหรับ **“อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา”** แม่ทัพใหญ่ **บมจ.เจมาร์ท หรือ JMART** เมื่อยกระดับเทคโนโลยีทางการเงินไทยเป็นครั้งแรก ส่ง บริษัท เจ เวนเจอร์ส (JVC) เปิดตัวเสนอขายดิจิทัลโทเคน ต่อประชาชนครั้งแรก (ICO) **“JFin” Coin** จำนวน 100 ล้านเหรียญ จากทั้งหมดมี 300 ล้านเหรียญ เสนอขาย ราคาโทเคนละ 6.6 บาท (เทียบได้กับ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ระดมทุนราว 660 ล้านบาท ใช้พัฒนาระบบ DDLP โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้คือ **“จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่”**

● หลังธุรกิจเข้าสู่หมวด **“เทิร์นอะราวด์”** แล้ว สำหรับ **บมจ.ไทยโพลีคอนส์ หรือ TPOLY** งานก่อสร้างหลังไหลเข้ามาต่อเนื่อง ล่าสุด แอบได้ยินข่าวแว่วๆ มาว่าเตรียมเซ็นสัญญาจ้างงานอีกเพียบ ช่วยดัน Backlog ที่มีอยู่ในมือให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ทุนไว้ 4,000 ล้านบาท มีหวังปีนี้ได้เห็น TPOLY โชว์ผลงานแจ่มใสแน่นอน...!!





## 'จับตาขึ้นค่าแรงกดดันต้นทุน' 'ผู้ประกอบการขยับราคาสินค้า'

กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมกราคม อยู่ที่ 0.68% YOY ชะลอลงจาก 0.78% YOY ในเดือน ธันวาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ชะลอลงเช่นกันอยู่ที่ 0.58% YOY จาก 0.62% YOY ในเดือนก่อน

โดยที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงได้รับแรงผลักดัน จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นและระดับเฉลี่ย 69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล(เบรนท์) ในเดือนมกราคม ซึ่ง สูงขึ้น 25.7% YOY อย่างไรก็ตาม ราคาแก๊สหุงต้ม(LPG) ปรับลดลงตามราคาในตลาดโลกหลังจากมีการลอยตัวราคา และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

นอกจากนี้ดัชนีราคาอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 11 ที่ -0.94% YOY โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์นม ขณะที่ราคาผักและผลไม้ ขยายตัวเล็กน้อยเพียง 0.45% YOY

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนักและมีบางหมวดที่หดตัวลง เช่น หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ราคาลดลง 0.11% YOY และหมวดการสื่อสารที่ลดลง 0.02% YOY

จากข้อมูลดังกล่าวทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2018 จะทยอยฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ 1.1% YOY

โดยปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัว สูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มอยู่ใน ระดับสูงกว่าปีก่อน จากการที่กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC บรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาการลดปริมาณการผลิตน้ำมัน ออกไปอีก 9 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2018 รวมทั้ง ปัญหาทางการเมืองในประเทศตะวันออกกลาง ประกอบกับ การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยังคงมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อต่อเนื่อง ไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี

อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผัก และผลไม้ยังมีแรงกดดันจากผลผลิตทางการเกษตรที่อาจมี ปริมาณออกสู่ตลาดจำนวนมาก ตามแนวโน้มสภาพอากาศ และปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต รวมทั้งเงินบาทที่ แข็งค่าขึ้น จะทำให้สินค้านำเข้ามีราคาถูกลงซึ่งเป็นอีกปัจจัย ที่กดดันอัตราเงินเฟ้อในปี

อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มยัง ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.6% ในปี 2018 โดยราคาสินค้า อุปโภคบริโภคทั่วไปอาจปรับขึ้นได้ยาก เนื่องจากกำลังซื้อ ของผู้บริโภคยังอ่อนแอ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีรายได้ ปานกลาง-น้อย

ขณะที่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 5-22 บาทต่อวัน ซึ่งส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 315.97 บาท ต่อวัน อาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อมากนัก ถ้าการจ้างงาน ยังคงซบเซา

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องจับตามองผู้ประกอบการบางส่วนที่ต้อง แยกปรับต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจมีผลให้ต้องปรับราคาสินค้าบางชนิดขึ้นตามไปได้ในระยะต่อไป.....

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคาร ไทยพาณิชย์

# ดันไทย 'มหานครผลไม้'

## ชงยุทธศาสตร์เข้าครม.สัญจรตราด

พาณิชย์ชงครม.สัญจร จ.ตราด พิจารณายุทธศาสตร์ผลไม้ หวังยกระดับไทยผู้นำมหานครแห่งผลไม้ สร้าง 'ไทยแลนด์ แบรินต์' ให้เป็นที่รู้จักของโลก เน้นผลไม้ 3 ชนิด ทุเรียน ลำไย มังคุด นำร่องจันทบุรี จังหวัดแรกต้นแบบการบริหารจัดการผลไม้ ดันข้าวหอมมะลิ.พ.นี้ขึ้น 17,000 บาทต่อตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์กล่าวว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.นี้ ที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เตรียมเสนอ ยุทธศาสตร์ผลไม้ เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นผู้นำหรือมหานครแห่งผลไม้ ทั้งการผลิต แปรรูป เชื่อมโยงตลาดเป็นชาติแห่งการค้าผลไม้ และการสร้างไทยแลนด์แบรินต์ให้เป็นที่รู้จักของโลก โดยจะเน้น ในผลไม้ 3 ชนิดคือ ทุเรียน ลำไย และมังคุด ซึ่งจะเป็นการยกระดับ ผลไม้ไทยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ตลอดจนทำให้ราคาผลไม้มีเสถียรภาพ ไม่ตกต่ำ รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ด้วย โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมี ทั้งนโยบาย แผนปฏิบัติการ และด้านการตลาด

“ต่อจากนี้เราจะทำให้ทั่วโลกเห็นว่าหากประเทศใดต้องการซื้อขายผลไม้ หรือหาผลไม้ที่มีคุณภาพดี ต้องมายังประเทศไทยเป็นประเทศแรก ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ที่จะออกในช่วงประมาณ เดือนมี.ค. โดยจะนำร่องให้จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดแรกเพื่อให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการผลไม้ให้มีประสิทธิภาพ”

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศมีความต้องการ ผลผลิตทุเรียน และมังคุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับไทยได้นำ ขั้นตอนการแปรรูปผลไม้และการดูแลผลไม้ให้อยู่ได้นานขึ้น จึงไม่น่าจะมีปัญหาผลผลิตล้นตลาดดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของผลไม้ไทย ส่วนลำไย อาจจะต้องหามาตรการเสริม เนื่องจากแม่ตลาดใหญ่ คือ จีน แต่ในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.เป็นช่วงหน้าร้อนของจีนจะลดการ บริโภคลำไยลง ทำให้ปริมาณลำไยของไทยมีมาก ซึ่งได้มอบหมาย ให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ไปหารือกับประเทศอื่น โคนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าลำไยจากไทยรองจากจีนให้เพิ่มสัดส่วน การนำเข้าลำไยจากไทยเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างทำมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาข้าว รวมถึงการรักษาความเป็นผู้นำการส่งออกข้าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากสินค้าเกษตรของไทยหลายรายการ เป็นขาขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ ที่ราคาปรับขึ้นไปอยู่ที่ตันละกว่า 17,000 บาท

ส่วนปาล์มน้ำมันในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องสต็อก มีจำนวนมากเกิน แต่จากการเร่งแก้ไขปัญหานั้น การเพิ่มปริมาณการ ส่งออก และนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน ทำให้ขณะนี้สต็อกลดลง มาเหลือกว่า 4 แสนตัน และคาดว่าอีก 1-2 เดือนจะลดลงมาอยู่ใน ระดับปกติที่ 3 แสนตัน และขณะนี้ราคาผลปาล์มสุกได้เพิ่มขึ้นจาก 3.20 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 3.70 บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์จะมีราคาสูงขึ้นมาถึง 4 บาทได้

**น้ำ** คือฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน สัตว์ และพืช เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดการแย่งชิงการใช้น้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับสภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรง และจากผลงานวิจัยด้านการจัดการน้ำหลายสำนักต่างยืนยันตรงกันว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ขาดประสิทธิภาพและการใช้น้ำที่เหมาะสม ทำให้มีวันวิกฤตการณ์น้ำและการ



## 'ด่านซ้าย' ผุดแผนยุทธศาสตร์ แก้วกฤติ 'ลุ่มน้ำหมัน' ทั้งระบบ

จัดการน้ำจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

จากปัญหาการจัดการน้ำในระดับประเทศ มีความสอดคล้องกับปัญหาท้องถิ่น ดังเช่นกรณีงานวิจัยโครงการแนวทางการจัดการลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เผยให้เห็นว่า ลุ่มน้ำหมันเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความยาวเพียง 65 กิโลเมตร ไหลจากเหนือจรดใต้ แต่จากสภาพภูมิประเทศที่สูงชันทำให้ทิศทางการไหลไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่ออุทกศาสตร์ของลำน้ำทั้งในด้านการรับน้ำฝน การไหลของน้ำ การ



เก็บกัก และการกัดเซาะดินจากกระแสน้ำทำให้เกิดความแตกต่างทางกายภาพ ส่งผลให้ลุ่มน้ำหมันต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมและวิกฤตภัยแล้งในปีเดียวกัน

จากการวิจัยพบว่าตลอดระยะเวลาความยาวของลุ่มน้ำหมันล้วนประสบปัญหาด้านการจัดการน้ำในมิติต่างๆ อาทิ ขาดเทคนิควิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีเพียงการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า ขาดกรอบและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์การน้ำในพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ยังมีความแตกต่างกันในเชิงนิเวศสูง และความแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิต นำมาสู่ความไม่เข้าใจเกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่บ้านต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ





ผศ.ดร.เอกรินทร์ พี่ประชา อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า อำเภอด่านซ้าย นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในเชิงนิเวศ และการใช้ชีวิตของแต่ละชุมชนสูงแล้ว ยังเป็นพื้นที่วิกฤติเขาหัวโล้น

ของภาคอีสาน ซึ่งมีความวิกฤติไม่ต่างจากจังหวัดน่าน ภาวะวิกฤติเขาหัวโล้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในอำเภอด่านซ้ายอย่างมาก เพราะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนบนพื้นที่ราบลุ่มกับคนบนพื้นที่สูง เช่นกรณีหมู่บ้านนาเวียงใหญ่และหมู่บ้านห้วยตาด ซึ่งในอดีตทั้ง 2 หมู่บ้านมีปัญหาขัดแย้งในเชิงสังคมสูง เนื่องจากคนในพื้นที่ราบลุ่มต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำป่าไหลป่า ดินโคลนถล่ม และยังได้รับผลกระทบจากการทำการเกษตรของคนบนพื้นที่สูงที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูงมาก ทำให้ระบบนิเวศของคนบนพื้นที่ราบลุ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนหายไป เช่น พื้นที่ที่เคยเป็นวังปลาและปลาที่อยู่ในลุ่มน้ำหมันซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักหายไป กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งและนำมาสู่โจทก์งานวิจัย

“จากจุดเริ่มต้นในพื้นที่วิจัย 2 หมู่บ้านดังกล่าว นำไปสู่โจทก์ที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยเบื้องต้นแม้จะสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ก็

พบว่าแนวทางการแก้ปัญหาของหมู่บ้านหนึ่ง อาจไม่ใช่คำตอบของทุกหมู่บ้าน และการแก้ปัญหาไม่สามารถแก้เพียงหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง เพราะจะไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ทั้งระบบได้

เราจึงหันมาแก้ปัญหาทั้งระบบนิเวศของลุ่มน้ำ เพราะการฟื้นฟูทรัพยากรอาหาร ดิน น้ำ ป่า ไม่สามารถพัฒนาแบบแยกส่วนหรือทำงานวิจัยเชิงเดี่ยวได้ ควรคิดในเชิงระบบทั้งระบบนิเวศ

ชุมชน และสังคม เป็นที่มาของการจัดทำโครงการจัดการลุ่มน้ำหมันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยดึงหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามา ร่วมในฐานะนักวิจัย ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ทั้งชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เทศบาล อำเภอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างลุ่มน้ำในการขับเคลื่อน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ของลุ่มน้ำหมัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้การฟื้นฟูป่าและแหล่งต้นน้ำจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยครั้งนี้”

ผศ.ดร.เอกรินทร์ กล่าวว่ ตลอดลุ่มน้ำหมันแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะในเชิงกายภาพระบบนิเวศ และวิถีชีวิต

ที่แตกต่างกัน แต่ละหมู่บ้านมีรูปแบบการทำเกษตรที่แตกต่างกัน การดำเนินงานวิจัยจึงต้องประเมินสถานการณ์ของแต่ละหมู่บ้านก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร อะไรคือปัญหา มีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Action Research เพื่อต้องการรู้ความต้องการในการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการถอดบทเรียนเพื่อหาคำตอบของแต่ละหมู่บ้านว่าที่ผ่านมาจัดการน้ำอย่างไร มีการจัดการป่าอย่างไร และมีรูปแบบในการทำเกษตรอย่างไร เพื่อต้องการรู้ว่าเขาคิดและต้องการอะไร ปัญหาคืออะไร และทำไมถึงไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงค่อยนำมาสู่การหาวิธีการแก้ปัญหา”

ผลการถอดบทเรียนทำให้พบว่า ในการพัฒนาใดๆ นั้น หนึ่ง จะต้องรับฟังเสียงชาวบ้านว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่ทำจากมุมมองของภาครัฐหรือคนภายนอก เพราะนั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการ เช่น การสร้างเขื่อนที่มักเกิดคำถามว่าสร้างทำไม ไม่คุยกับชาวบ้านก่อน ฝ่ายที่เขกันสร้างแล้วการใช้งานมีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อมีโครงการภาครัฐเข้าไปยังพื้นที่จึงควรจะต้องมีการประสานกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่

โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของระบบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ และองค์ความรู้จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์รูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำหรือการ

จัดการป่า ดังนั้น การสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ สอง กระบวนการพัฒนาจะต้องเรียนรู้วิถีของชาวบ้าน และการแก้ปัญหาจะต้องไม่ได้เกิดจากการพัฒนาในมิติเชิงเดี่ยว แต่ต้องใช้ความรู้ในการจัดการ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เข้าใจฐานหรือวิถีชีวิตของชุมชน และการระดมความเห็น การรับฟังเสียงของชาวบ้าน การที่เขาได้มีส่วนร่วมเหล่านี้เป็นการสร้างความรู้สึกความมีศักดิ์ศรีให้กับเขาด้วย

“จริงๆ แล้วชาวบ้านไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการพัฒนา แต่การพัฒนาอะไรในพื้นที่ต้องฟังเสียงชาวบ้าน ต้องเรียนรู้วิถีชีวิต และในฐานะเจ้าของพื้นที่ ชาวบ้านจะต้องเกิดการตั้งคำถามก่อนที่จะปล่อยให้มีการเข้ามาสร้างหรือพัฒนาในพื้นที่ชุมชนไม่ต้องการ เพราะจะทำให้ระบบนิเวศหายไป เช่นเดียวกับงานวิจัยลุ่มน้ำหมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เห็นชีวิตของผู้คนตรงนั้น”

ผศ.ดร.เอกรินทร์กล่าวยอมรับว่า ผลการวิจัยแม้จะไม่สามารถหาคำตอบแบบเบ็ดเสร็จที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาการจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบให้ออกมาเหมือนกันทั้งหมดได้ เพราะได้ค้นพบแล้วว่าแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน แนวทางหนึ่งอาจไม่ใช่คำตอบของอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่สามารถเสนอแนวคิดให้กับท้องถิ่นได้จากการถอดบทเรียนแต่ละหมู่บ้านมีปัญหอะไร มีวิธีคิดที่จะนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ซึ่งต่อไปปัญหาการจัดการน้ำของอำเภอด่านซ้าย จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันก่อนว่าชุมชนต้องการอะไร และควรทำอะไรก่อน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นคือ จะต้องมีการบวนการวิจัยก่อนที่จะมีผลผลิตจึงไม่สามารถสร้างพิมพ์เขียว หรือ output ได้แบบเบ็ดเสร็จ แต่จะต้องใช้ความรู้หรืองานวิจัยเข้าไปช่วยในการพัฒนา

จากการที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เห็นควรให้นำผลงานวิจัยมาขยายผลและพัฒนาเรื่องการจัดการน้ำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความเห็นการจัดการลุ่มน้ำหมันขึ้นเมื่อต้นปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน” เร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำหมันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทางอำเภอด่านซ้ายได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เอกรินทร์ นักวิจัย สกว. ดำเนินการจัดทำขึ้น ล่าสุดแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2561.